

# คู่มือออนไลน์

(8 กรกฎาคม 2560)

โดย ชรรมาธิปติ

## ชีวิตที่มีคู่ครอง ก็เชื่อว่ายืนยันว่า บั้นปลายชีวิตจะไม่ลำบาก

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณเบล เกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2511 เวลา 09.47 น. กทม เพศหญิง

คำถามแรก งานประจำ ตกลงมา 3 ปีแล้ว ทำงานอิสระ อยากได้งานที่มั่นคงค่ะ งานที่เหมาะสมกับเราค่ะ

ก่อนอื่น ต้องบอกกับคุณเบลก่อนว่า พื้นชะตาเดิมของคุณ ไม่เหมาะกับงานประจำ ดวงชะตาของคุณนั้นเหมาะกับการทำงานอิสระ งานที่ทำเป็นจ๊อบๆ หรืองานที่ต้องเดินทางไปมา ไม่อยู่ประจำที่ หากทำงานประจำเมื่อไหร่ งานจะสร้างปัญหาให้คุณทันที

ดังนั้น หากต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งไม่พึงประสงค์ในชีวิต ก็ควรจะทำหน้าที่สอดคล้องต้องกันกับดวงชะตาที่ชี้นำ ผมจึงขอแนะนำให้คุณเบล ทำงานอิสระ และ ต้องปรับวิถีคิด และ ปรับแนวทางในการดำเนินชีวิตเสียใหม่

ที่คุณถามมาว่า อยากหางานประจำทำนั้น ผมจึงไม่แนะนำ คุณควรหางานอิสระ หรือ งานไม่ประจำที่ ที่เหมาะกับความสุข ตรงกับความถนัด และ ตรงกับอุปนิสัยส่วนตัวของคุณจะดีกว่า

แต่ก็ต้องทำใจเอาไว้อีกส่วนหนึ่งด้วยว่า ชีวิตของคุณจะมีความผกผันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นดวงแบบตุ๊กตาล้มลุก เดี่ยวดีเดี่ยวร้าย ซึ่งเรื่องนี้คุณจะต้องปรับตัวปรับใจยอมรับ โชคชะตาด้วย

เกี่ยวกับเรื่องการตกงานของคุณนั้น ผมคิดว่า น่าจะมีปัญหามาตั้งแต่ตอนกลางปีของปีพ.ศ. 2557 เรื่อยมา ซึ่งเป็นผลร้ายจากดาวเสาร์(๙)จรที่ก่อให้เกิดผลกระทบมาสู่เรื่องทำงาน จนต้องย้ายที่ทำงาน เพราะเจ้านายไม่ค่อยปลื้มคุณนัก งานการก็พลอยเสียหายด้วย และยืดเยื้อยาวนานมา 2-3 ปีก็เพราะอิทธิพลของดาวเสาร์(๙)ครับ

เกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ของคุณนั้น คิดว่า ตอนปลายปีน่าจะมีข่าวดีครับ แต่ก็คงไม่ถึงกับดีเลิศ คงต้องอดทนทำไปก่อนนะครับ

งานที่เหมาะสมกับดวงชะตาก็คือ งานที่ต้องติดต่อผู้คนเยอะๆ ต้องใช้การเจรจา แล้วจะมีโชค แม้ว่าตนเองอาจจะรู้สึกไม่ชอบนัก จนอาจจะถึงขั้นทุกข์ใจได้เหมือนกัน

คำถามที่สอง คู่ครองที่จริงใจพอมีมั้ยคะ

ผมพยายามพิจารณาดวงเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองของคุณอย่างเอาใจช่วยมากๆ ในทุกๆ ด้าน แต่ไม่ว่าจะพิจารณาจากด้านไหนก็ตาม ก็มองไม่เห็นเลยว่า ดวงเรื่องคู่ของคุณจะออกมาดี

ทุกมุมล้วนชี้ไปที่ ความรักของคุณจะจบลงด้วยความทุกข์ หรือไม่สมหวัง

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสมหวังในบางเรื่อง และ ไม่สมหวังในบางเรื่อง ไม่มีใครที่จะสมปรารถนา หรือ ได้ทุกเรื่อง หรือ เสียทุกเรื่อง

คุณอาจจะโชคดีตรงที่มีพี่น้องดี การงานแม้ว่าจะมีปัญหาตกงานมา 2-3 ปี ดวงชะตาบอกว่า คุณมีโชคดีในเรื่องการทำงาน คงจะต้องรออีกนิคณะครับ

แต่เรื่องคู่ของคุณนั้น ต้องถือว่าเป็นวิบากกรรมในชาติปางก่อน หรือ อาจจะบอกว่า เป็นโชคดีของคุณในชาตินี้ก็ได้ เพราะคนไม่น้อยที่ได้แต่งงานแล้วมารู้ภายหลังว่า รู้ยังงี้ไม่แต่งเสียยังจะดีกว่า

ถึงตอนนี้ คุณก็อายุ 48 ปีแล้ว คิดว่าน่าจะปลงเกี่ยวกับเรื่องคู่ได้แล้ว คิดเสียว่า ไม่มีคู่ก็ทำให้เรามีเวลาที่จะทำอะไรตามที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น และใช้ชีวิตกับบรรดาหลานๆ พี่น้องให้มากขึ้น น่าจะดีกว่าไปคาดหวังกับเรื่องคู่ครับ

คำถามสุดท้าย แก่ๆจะพึ่งใครได้มั้ยคะ จะตกที่นั่งลำบากมั้ยเพราะเป็นโสดคะ

การจะพึ่งใครได้ หรือ ไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีคู่ หรือ เป็นโสด หรือว่า คุณมีลูกหรือไม่มีลูก เพราะโลกในอนาคตเป็นโลกที่ต้องพึ่งกันทุกคน ยากที่ใครจะมาดูแลเราได้เต็มที่ เพราะทุกคนมีภาระหน้าที่กันทั้งนั้น

อย่างดีที่สุดก็คือ คุณสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับบรรดาหลานๆ กับพี่น้องให้มาก ด้วยหวังว่าเขาอาจจะพอช่วยเป็นธุระบางอย่างให้ได้ แต่อย่าหวังว่าจะให้เขามาดูแลเรานะครับ

คิดเสียว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ถ้าคิดได้แบบนี้ ก็คงจะช่วยทำให้คลายทุกข์ลงได้ครับ

ขอให้คุณมีสติในการครองตนไปในอนาคตนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณเบล ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ วัลภา ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

